

# ĐHQGHN SẴN SÀNG CHO KỶ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2023

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG CẢ NƯỚC ĐÃ BẮT TAY VÀO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHO NĂM TỚI. MỘT SỐ TRƯỜNG ĐÃ LÊN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỶ THI TUYỂN SINH NĂM 2023. BẢN TIN ĐHQGHN ĐÃ CÓ CUỘC TRAO ĐỔI VỚI GS.TS NGUYỄN TIẾN THẢO, GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐHQGHN VỀ KỶ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐHQGHN NĂM 2023

👍 SONG MINH





GS.TS Nguyễn Tiến Thảo

**Xin ông cho biết kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2023 có gì mới và thay đổi so với năm 2022? Công tác chuẩn bị đến giờ ra sao?**

Như đã tuyên bố trước đây, bài thi Đánh giá năng lực (còn gọi tắt là HSA) được thiết kế có tính toàn diện, ổn định, phân loại. Do đó, sẽ không có bất kỳ thay đổi gì về dạng thức, cấu trúc đề thi trong những năm qua và thời gian tới. Chúng tôi chỉ có những điều chỉnh về hành chính như giới hạn số lần dự thi, tăng chế tài xử phạt thí sinh vi phạm quy chế thi, lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi.

Căn cứ quy mô của kỳ thi, chúng tôi giới hạn thí sinh chỉ đăng ký thi tối đa 2 lượt/năm, mỗi lần thi cách nhau tối thiểu 28 ngày. Việc giới hạn số lượt dự thi xuất phát từ thực tiễn năm 2022 với hơn 20.000 lượt thí sinh dự thi từ 2 lần trở lên nhưng điểm bài thi không thay đổi, gây lãng phí xã hội, đồng thời ảnh hưởng đến các thí sinh khác mong muốn được thi HSA.

Vừa qua, ĐHQGHN đã ban hành Quy chế thi Đánh giá năng lực. Theo đó, Quy chế nêu rõ, thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy toàn bộ kết quả đăng ký dự

thi, kết quả đã thi hoặc hồ sơ đăng ký các ca chưa thi. Ngoài ra, đơn vị tổ chức thi sẽ thông báo cho các bên liên quan biết mức độ vi phạm của thí sinh.

**Ông có đề cập đến lệ phí đăng ký dự thi và thi của kỳ thi có thay đổi. Vậy cụ thể ra sao thưa ông?**

Như đã nói trước đây, năm 2022, ĐHQGHN đã giao cho Trung tâm Khảo thí xây dựng định mức lệ phí được xác định trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí tổ chức thi trên quy mô lớn và phải thuê khoán hạ tầng, nhân lực (cán bộ coi thi, thanh tra, giám sát, bảo an, y tế...) tại nhiều trường đại học trong cả nước; bổ sung thêm khoảng 25% câu hỏi mới vào ngân hàng đề thi mỗi năm. Do đó mức lệ phí đăng ký dự thi và thi ĐGNL năm 2022 dao động từ 586.000 đến 625.000 đồng/thí sinh/lượt thi. Với trách nhiệm xã hội, ĐHQGHN đã hỗ trợ 50% lệ phí cho tất cả các thí sinh tham gia kỳ thi HSA năm 2022 do ảnh hưởng của đại dịch. Năm 2023, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát trên cả nước và thực hiện nhiệm vụ tổ chức kỳ thi độc lập, Trung tâm Khảo thí đã trình ĐHQGHN phê duyệt Đề án thi HSA năm 2023 với mức lệ phí là 500.000 đồng/thí sinh/lượt thi theo nguyên tắc chi phí tính đúng, tính đủ, lấy thu bù chi. ĐHQGHN chỉ còn hỗ trợ





phần nhỏ trong chi phí tổ chức kỳ thi HSA năm 2023.

### **Các thí sinh cần lưu ý gì khi đăng ký dự thi HSA, thưa ông?**

Hệ thống đăng ký thi <http://hsa.edu.vn> hay <http://khaothi.vnu.edu.vn> được nâng cấp cả về đường truyền, máy chủ và bảo mật an toàn. Thí sinh chỉ thao tác được trên một thiết bị (máy tính) để đăng nhập tài khoản chọn ca thi và thanh toán lệ phí thi.

Thông tin cá nhân thí sinh cần chuẩn bị: điểm học tập của 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12), số và ảnh căn cước công dân, ảnh chân dung thí sinh, thông tin liên lạc gửi Phiếu báo điểm. Trường thông tin đăng ký không có thay đổi gì so với năm trước đây nhưng chúng tôi lưu ý thí sinh khai đúng địa chỉ nhận thư. Năm 2022 vừa qua bưu điện hoàn trả lại một số Phiếu báo điểm thi của thí sinh do khai báo không đúng địa chỉ nhận thư. Bưu tá cũng không thể liên lạc được qua số điện thoại của thí sinh để phát Phiếu báo điểm.

Khi thí sinh hoàn thành các thủ tục đăng ký và chọn đợt thi phù hợp sẽ phải nộp lệ phí trực tuyến trong 96 giờ kể từ khi hoàn thành việc đăng ký. Lưu ý là theo quy chế thi ĐGNL

ở ĐHQGHN thì lệ phí đăng ký dự thi và thi sẽ không hoàn lại. Do số chỗ đăng ký dự thi được xác định trước nên việc thí sinh hủy ca thi cũng sẽ không được hoàn lại lệ phí. Vì vậy, thí sinh phải cân nhắc kỹ trước khi thực hiện thao tác nộp lệ phí. Sau 96 giờ, thí sinh không hoàn tất việc nộp lệ phí thì việc đăng ký dự thi sẽ bị hủy và thí sinh phải thực hiện lại thủ tục đăng ký.

### **Quy mô dự kiến kỳ thi HSA năm 2023 ra sao? ĐHQGHN có mở rộng thêm địa điểm thi mới nữa không thưa ông?**

Căn cứ vào nhu cầu dự thi và hạ tầng kỹ thuật mới có thể mở thêm địa điểm thi mới. Năm 2023 chúng tôi mở thêm hai địa điểm thi mới, nâng tổng số địa điểm thi lên con số 17 trải rộng từ Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An... Chúng tôi cân nhắc thêm một vài địa điểm thi tại miền Trung xét theo nhu cầu của thí sinh trong thời gian tới. Quy mô mỗi đợt thi dự kiến từ 8.000-20.000 thí sinh/đợt thi. Kỳ thi hướng tới phục vụ trên 70.000 thí sinh năm 2023. Chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng, bài thi HSA có tính phân loại cao, đa mục đích trong đó có sử dụng để xét tuyển vào các ngành đào tạo bậc đại học có tính cạnh tranh cao.



### **Kế hoạch tổ chức thi năm 2023 như thế nào, thưa Giáo sư?**

Căn cứ vào đề án thi năm 2023 được phê duyệt, chúng tôi đang lên kế hoạch chi tiết tổ chức 8 đợt thi từ ngày 10/3/2023 đến hết ngày 4/6/2023. Các ngày thi chủ yếu vào các ngày cuối tuần. Thí sinh cũng cần lưu ý lịch thi học kỳ và kỳ thi riêng của các Sở Giáo dục & Đào tạo để tránh đăng ký trùng lịch thi. Thí sinh đăng ký thi từ ngày 6/2/2023 cho các đợt thi tháng 3-4/2023, đăng ký từ ngày 18/3/2023 cho các đợt thi tháng 5-6/2023. Ca thi chỉ đóng khi hết chỗ đã đăng ký hoặc tối thiểu trước 14 ngày thi chính thức để thực hiện quy trình thi. Các thông tin dự thi, Giấy báo dự thi đều được gửi qua email cho thí sinh trước 7 ngày thi hoặc tra cứu tại <http://khaothi.vnu.edu.vn>.

**Năm 2022 có nhiều trường đại học sử dụng kết quả bài thi ĐGNL của ĐHQGHN để xét tuyển đại học. Vậy năm 2023 có bao nhiêu trường đại học sử dụng kết quả này,**

### **thưa ông?**

Năm 2022 có trên 60 cơ sở đào tạo đại học tuyên bố sử dụng kết quả bài thi HSA để xét tuyển. Nhiều trường đại học phản hồi đánh giá cao nguồn tuyển thí sinh dùng bài thi HSA. Năm 2023 các trường đang xây dựng đề án thi nên chưa có số liệu tổng hợp nhưng chúng tôi tin rằng với uy tín và chất lượng của kỳ thi HSA sẽ có nhiều ngành đào tạo, nhiều trường đại học trong cả nước sử dụng kết quả thi HSA để tuyển sinh trong thời gian tới. Ngoài ra, từ dữ liệu thi ĐGNL năm 2022, chúng tôi đã nghiên cứu đề xuất công cụ chuyển đổi điểm bài thi HSA của ĐHQGHN và điểm bài thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh. Do đó, có thể nhiều trường đại học phía Nam sẽ sử dụng kết quả bài thi HSA để xét tuyển. Tương tự, các trường đại học phía Bắc có thêm cơ hội thu hút thí sinh từ miền Nam ra học từ nguồn tuyển thí sinh dự thi ĐGNL.

**Xin cảm ơn Giáo sư!**

